

Số: /TB-STTTT

Trà Vinh, ngày tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức
và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Ngày 10/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-STTTT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức. Nay Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển viên chức như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: *đính kèm danh sách thí sinh trúng tuyển.*

2. Kể từ ngày **14/11/2023** mời thí sinh đã trúng tuyển theo danh sách đến Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh (Số 6, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (nộp 01 bộ hồ sơ) gồm có:

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

3. Nếu quá thời gian quy định 30 ngày kể từ ngày thông báo nói trên, người được trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ hoặc hoàn thiện không đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, yêu cầu của vị trí việc làm hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh thông báo đến thí sinh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thí sinh trúng tuyển;
- Niêm yết tại trụ sở cơ quan;
- Trang TTĐT Sở TTTT Trà Vinh;
- BGD Sở TTTT;
- Lãnh đạo các phòng, TT trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nậy

**DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC
VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

(Kèm Thông báo số: /TB-STTTT ngày /11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh		Dân tộc	Trình độ chuyên môn	Vị trí việc làm và công việc chính phải thực hiện	Ghi chú
		Nam	Nữ				
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Huỳnh Công Hưng	13/01/2001		Kinh	Kỹ sư Công nghệ thông tin	<p>- Vị trí việc làm: Phụ trách xây dựng, quản trị phần mềm; thiết kế website</p> <p>- Công việc chính: Lập trình các phần mềm ứng dụng.</p> <p>Tích hợp dữ liệu hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành, đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng.</p> <p>Xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; chỉnh sửa và xây dựng website.</p> <p>Tư vấn quản trị, bảo mật thông tin cho mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.</p>	
2	Nguyễn Nhật Trường	01/01/2001		Kinh	Kỹ sư Công nghệ thông tin	<p>- Vị trí việc làm: Phụ trách xây dựng, quản trị phần mềm; thiết kế website</p> <p>- Công việc chính: Lập trình các phần mềm ứng dụng.</p> <p>Tích hợp dữ liệu hệ thống thông tin dùng chung và chuyên ngành, đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng.</p> <p>Xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; chỉnh sửa và xây dựng website.</p>	

						Tư vấn quản trị, bảo mật thông tin cho mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Danh sách này gồm có 02 thí sinh./.